



สหกรณ์ชุมชน

มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย ให้บริการ

email : ntbcoop@hotmail.co.th



**ขอพรจากแม่คงคา...
ลอยส่งเอาความทุกข์ไป
ขอรับเอาแต่ความสุขเข้ามา
สุขสันต์วันลอยกระทง...**

สหกรณ์ฯ กำหนดการเลือกตั้ง

ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558

เวลา 07.00 น. - 12.00 น.

ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา

และ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

บทบรรณาธิการ



ค้างคาว นั้นมีรูปร่างแปลก มีปีกเหมือนนก และมีหูเหมือนสัตว์อื่นต่างๆ ชอบอาศัยอยู่ในถ้ำ จะออกไปหาอาหารในตอนกลางคืนเท่านั้น มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับค้างคาวมากมายหลายเรื่อง ยกานจะนำมาให้อ่านสักเรื่องหนึ่งคือเรื่อง **“ค้างคาวแก่”** การเลือกผู้นำมีทั้งสังคมนาญะและสัตว์ ค้างคาวก็มีการเลือกผู้นำเช่นเดียวกันในตอนเย็นเราจะสังเกตเห็นฝูงค้างคาวบินออกจากถ้ำ จะมีค้างคาวตัวหนึ่งบินนำฝูงออกไปหาอาหารพร้อมนำฝูงกลับเข้าถ้ำ ดังนั้นหัวหน้าค้างคาวจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของสังคมนาญะ เรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่งหัวหน้าค้างคาวตาย ซึ่งจำเป็นต้องเลือกหัวหน้าค้างคาวตัวใหม่ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติในการนำพาฝูงออกหาอาหารได้อย่างอุดมสมบูรณ์ และได้รับผลตอบแทนโดยมีค้างคาวสาวๆ เป็นบริวาร **ในวันคัดเลือกมีผู้สมัคร 2 ราย เป็นค้างคาวแก่ และค้างคาวหนุ่ม โดยมีกติกาก่อนว่าผู้ใดหาอาหารได้มากจะเป็นผู้ชนะ** ค้างคาวหนุ่มอาสาออกไปหาอาหารก่อน ได้ลี้กฟักก็กลับมาพร้อมความว่างเปล่า (ค้างคาวสาวๆ เสียใจ) ถึงคราวค้างคาวแก่บ้าง ออกไปไม่นานก็กลับมาพร้อมร่างกายที่อืดโรยปากเต็มไปด้วยเลือด สมาชิกค้างคาวต่างให้รองต้อนรับค้างคาวแก่ด้วยความยินดีกับหัวหน้าฝูงตัวใหม่ ค้างคาวแก่หันไปถามค้างคาวหนุ่มว่า **“ท่านเห็นอะไรที่ปากถ้ำไหม”** ค้างคาวหนุ่มตอบว่า เราเห็นกิ่งไม้ขวางปากถ้ำอยู่ มีอะไรหรือ ค้างคาวแก่หันมาตอบว่า **“เราไม่เห็น”**

ในองค์กรทุกองค์กร ย่อมมีสมาชิกเป็นจำนวนมากที่รวมตัวกันในกลุ่มผู้มีอุดมการณ์เดียวกันมาประกอบกิจกรรมในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกร่วมกัน โดยการบริหารผ่านคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้มาโดยสมาชิกด้วยการเลือกตั้งตามระเบียบและข้อบังคับ

ในปีนี้ จะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการที่หมดวาระลง การเลือกตั้งแต่ละครั้งผู้มีอำนาจสูงสุดคือสมาชิก ที่จะตัดสินใจเลือกใครเข้าไปบริหารแทนตัวสมาชิก ที่ผมเล่าให้ท่านเรื่องค้างคาวแก่ก็ได้มีเจตนาจะไปพาดพิงถึงใคร หรือชี้โพล่งให้กระรอกแต่อย่างใด หรือห้ามไปเปรียบเทียบกับผู้สมัครอายุมากอายุน้อยไม่เกี่ยวกับ เพียงเจตนาจะชี้ให้เห็นว่า **การเลือกผู้นำต้องใช้วิจารณญาณไตร่ตรองอย่างมีเหตุมีผลมิใช่เพียงแต่ได้ยินคำกล่าวสรรเสริญเยินยอ หรือคำกล่าวตำหนิตติติงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่ามีข้อดีข้อเสียเพียงใช้ทักษะทางการได้ยินเพียงอย่างเดียว การใช้วิจารณญาณต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การเชิงบวกกับคุณธรรมในเชิงบริหารจะดีกว่าแล้วไตร่ตรองอย่างรอบคอบอย่าให้เหมือนการเลือกหัวหน้าฝูงอย่างเช่นค้างคาวที่เอาแต่เห็นว่าเลือดที่ปากถ้ำคิดว่าล่าเหยื่อได้มากมาย มิได้มองที่มาของเลือดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร แท้ที่จริงแล้วค้างคาวแก่บินไปชนกิ่งไม้ปากถ้ำเกิดบาดแผล เพราะขาดประสบการณ์ และร่างกายไม่เอื้ออำนวยต่างหากที่ยกเอาเรื่องค้างคาวมาเป็นอุทาหรณ์ก็อยากให้เพื่อนสมาชิกได้ใช้วิจารณญาณอย่างละเอียดรอบคอบในการเลือกประธานฯ กรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด ที่จะมาถึงในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 นี้**

แถมท้ายอีกนิดว่า อย่าให้อายนางจรณา ที่เลือกเจ้าเงาะปามาเป็นคู่ครอง ทั้งๆ ที่สมัยนั้นยังไม่มีเครื่องฉายเอ็กซ์เรย์



ประธานแถลง

บันฑิตย์ กองกุล 089-533-0494

สวัสดิ์ศรีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัดทุกท่าน วารสารสหกรณ์ฯ ฉบับนี้คงเป็นฉบับที่ผมจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ทราบความเคลื่อนไหว และรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารความจริงที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ฯของเรา สำหรับฉบับนี้คงเป็นฉบับรองสุดท้ายที่ผมจะเขียนและในเดือนธันวาคม 2558 ก็คงเป็นฉบับสุดท้ายที่จะเขียนรายงานสถานการณ์ และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ เพราะผมต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2543 ข้อ 74 วรรคสาม ที่ระบุว่า **“กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน”** ผมได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกฯ โดยการเลือกผมเข้ามาทำหน้าที่ประธานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 2555 - 2558 เป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งครบ 2 วาระ ตามข้อบังคับตั้งนั้นในปี 2559 ผมต้องหยุดพักในการปฏิบัติหน้าที่

ท่านสมาชิกครับ ระยะเวลา 4 ปี ที่ผมและคณะกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้บริหารงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ฯ ของเรา ซึ่งมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเสียหายในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล ปัญหาในเรื่อง การจัดสรรที่ดินที่วัดลโสมสร ซึ่งดำเนินการไม่สำเร็จ และมีการเบิกเงินงบประมาณของสหกรณ์ฯ ออกไปบางส่วน โดยที่ไม่มีการพัฒนาหรือก่อสร้างตามที่ได้เบิกเงินออกไป ปัญหาการผิวนัดชำระหนี้ของสมาชิกบางส่วน ปัญหาจากการนำเงินไปลงทุนที่สหกรณ์ฯ เครดิตยูเนียนคลองจั่นและอื่นๆ จะเห็นได้ว่าเมื่อผมเข้ามาทำหน้าที่ประธานฯ สหกรณ์ฯ ของเรามีปัญหามากมายเปรียบเหมือนคนป่วยที่อยู่ในห้อง ICU แต่เมื่ออาสาเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แล้ว ผมและคณะกรรมการได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ด้วยความทุ่มเท ทั้งกำลังกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ จนพูดได้ว่าในปัจจุบันสหกรณ์ฯ ของเรา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น ออกจากห้อง ICU แล้ว แต่ก็ต้องทำการรักษาต่อไป เพื่อให้อาการของโรค (ปัญหาต่างๆ) ได้ทุเลาเบาบางลง และหมดไปในที่สุด ซึ่งคงต้องใช้เวลา และให้โอกาสกับคณะกรรมการชุดต่อไป ได้ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งในการสรรหาประธานกรรมการชุดใหม่ ทางสหกรณ์ฯ กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา และโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ดังนั้น การเลือกคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ประธานและคณะกรรมการชุดใหม่ สมาชิกคงต้องใช้ความรอบคอบ และตรวจสอบว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ มากน้อยแค่ไหน อย่าหลงใหลได้ปลื้มหรือเชื่อในคำโฆษณาหาเสียงเพียงอย่างเดียว ต้องพิจารณาว่าทำได้ หรือเป็นไปได้

แค่ไหน ทำแล้วจะเกิดผลกระทบกับความมั่นคงของสหกรณ์ฯ หรือไม่อย่างไร ก็ฝากข้อคิดไว้ นะครับ

สำหรับในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา เราคาดว่าน่าจะมียกไร้อายุประมาณ 117 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปี 2557 เล็กน้อย (ปี 2557 112 ล้านบาท) แต่เงินที่จะถูกจัดไปเป็นเงินปันผลนั้น คงน้อยกว่าปี 2557 เพราะในปีที่เราถูกตั้งค่าเพื่อหนี้จะสูญจากเดิมร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ถูกตั้งค่าเพื่อหนี้จะสูญเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 13.59 ล้านบาท นอกจากนี้เรายังขาดรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากที่สหกรณ์ฯ เครดิตยูเนียนคลองจั่นอีกประมาณ 7 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้กับสมาชิกในโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูงที่ครบกำหนด ซึ่งมีผลกระทบกับรายได้และเงินปันผลของเราในปีนี้ ตัวเลขจริงๆ คงจะทราบได้ภายในต้นเดือนธันวาคม เพราะขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร และบัญชีการเงินของผู้สอบบัญชีที่กำลังตรวจสอบ และจะรับรองงบดุลให้กับสหกรณ์ฯ ภายในไม่เกินวันที่ 4 ธันวาคม 2558

อย่างไรก็ตามในปีหน้า เราคงมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่นขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้ฟ้องบังคับคดี เพื่อยึดที่ดินจำนวน 989 ไร่ ที่อำเภอเขียงกลาง จังหวัดน่าน มาเป็นของสหกรณ์ฯ แล้ว และอยู่ในระหว่างที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน กำลังดำเนินการประกาศขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ ที่ดินดังกล่าวตั้งราคาประเมินไว้ 53 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินเดิม 10 ล้านบาท ดังนั้นถ้าสหกรณ์ฯ ขายที่ดินแปลงดังกล่าวได้ ก็จะทำให้ในปีหน้ามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 ล้านบาท แต่ถ้ามีหนี้ซื้อในราคาที่สูงกว่านี้เราก็จะมีรายได้สูงขึ้นตามไปด้วย ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการผิวนัดชำระหนี้ของสมาชิก หลังจากที่เรานำมาดำเนินการจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีมาตรการติดตามอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มว่าการกลับมาชำระหนี้ของสมาชิกมีมากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อรายได้ของสหกรณ์ฯ ที่มากขึ้นด้วย

สุดท้ายคงเป็นข่าวดีที่เป็นมงคลกับพวกเราชาวสหกรณ์ฯ ทุกคน ก็คือ กิจกรรมในโครงการเฉลิมฉลองสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด ครบรอบ 55 ปี กิจกรรมสุดท้าย คือการทอดกฐินในนามของพวกเราชาวสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด ซึ่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ผมและคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกบางส่วน ได้ร่วมกันเดินทางไปทอดกฐินที่วัดศิริมงคล ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ได้ปัจจัยถวายวัดทั้งสิ้น 584,784.14 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สตางค์) เงินจำนวนนี้ได้มาจากการที่สหกรณ์ฯ ได้สร้างวัตถุมงคล และเปิดโอกาสให้สมาชิก และผู้สนใจ มาบูชา และนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไปทอดกฐิน รายละเอียดต่างๆ อ่านได้ในวารสารฉบับนี้

ก็ขอให้อาณิสต์ผลบุญที่ได้ร่วมกันกระทำในครั้งนี้จงส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านมีความสุข ทั้งกายและใจ มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในตำแหน่งหน้าที่การงาน และเรื่องส่วนตัว ปราศจากโรคภัย คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมงคลก็ขอให้สำเร็จ ดังปรารถนาทุกประการ

สวัสดิ์ศรีครับ



สวัสดิ์ครับสมาชิกทุกท่าน เดือนตุลาคมผ่านพ้นไปแล้ว เป็นเดือนที่สหกรณ์ฯ ต้องทำการปิดบัญชีเพื่อเตรียมสรุปผลงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ซึ่งได้หมดวาระลง แต่ยังคงบริหารงานต่อไปจนกว่าจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี **ซึ่งปีนี้ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 มีการสรรหาคณะกรรมการใหม่แทนคนเดิม ซึ่งหมดวาระจำนวน 8 ตำแหน่ง มีตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง กรรมการเขต 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง และกรรมการเขต 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง ซึ่งหมดวาระลง กำหนดการเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 12.00 น. ตามเขตเลือกตั้ง** ซึ่งท่านสังกัดอยู่ สหกรณ์ฯ จะทำการแจ้งรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งไปให้ท่านทราบตามหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ ในส่วนของข้าราชการบ้านฉาง สหกรณ์ฯ จะทำการแจ้งหน่วยเลือกตั้ง และหมายเลขลำดับของท่านไปให้ถึงที่อยู่ตามที่ท่านข้าราชการบ้านฉางได้แจ้งต่อสหกรณ์ฯ ไว้ โปรดติดตามครับ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดติดต่อที่สหกรณ์ฯ ได้ทุกวันทำการครับ

ในส่วนของผลดำเนินการในรอบปี สหกรณ์ฯ มีกำไรในปีนี้อยู่ประมาณ 117.29 ล้านบาท ในปีนี้สหกรณ์ฯ ต้องตั้งสำรองหนี้ในคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 10% เป็นเงิน 45.29 ล้านบาท และในส่วนของเงินฝากที่สหกรณ์เครดิต

ยูเนียนคลองจั่น จากปัญหาของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ซึ่งอยู่ในช่วงของการทำแผนฟื้นฟูกิจการ กรมตรวจบัญชีจึงไม่ให้สหกรณ์รับรู้ในเรื่องดอกเบี้ยของเงินฝากที่สหกรณ์ฯ ควรจะได้ ในปีนี้อีกประมาณจำนวน 7 ล้านบาท และสหกรณ์ฯ ต้องจ่ายดอกเบี้ยสำหรับโครงการนทรียท์ทวีทรัพย์ ซึ่งครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี ของโครงการ 1 อีกเป็นเงินจำนวน 23.41 ล้านบาท จึงทำให้ในปีนี้สหกรณ์ฯ สามารถนำเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนได้เพียง 63.50 ล้านบาท อันเป็นเหตุให้ยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนและในส่วนอื่นๆ ต้องลดลงด้วย ส่วนจะนำเสนอที่ประชุมใหญ่ได้เท่าไรนั้นต้องรอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทำการรับรองงบการเงินในส่วนนี้ก่อน แล้วถึงจะทำการขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

โครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง (นทรียท์ทวีทรัพย์ โครงการ 6) ณ วันที่เขียนต้นฉบับมีสมาชิกที่สนใจและฝากเงินตามโครงการนี้จำนวน 215 บัญชี รวมเป็นเงิน 192,150,920.18 บาท นับว่าเป็นยอดเงินที่สูงเลยทีเดียว สมาชิกสนใจค่อนข้างเยอะ โครงการนี้จะเปิดถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 สมาชิกท่านใดที่สนใจโครงการเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยสูงนี้ สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ฯ ครับ

และอีกเรื่องหนึ่งครับ สำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ชุมนุมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอศ.) มีกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559 เป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจำนวน



อภิวัฒน์ จอนแจ้ ๐๙๕-๕๖๕๙๓๕๐

เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน

พบกันอีกเช่นเคยนะครับ พี่ เพื่อน น้อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณนที จำกัด ที่เคารพทุกท่าน รายงานจากห้องประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 เมื่อคราวประชุมวันที่ 27
ตุลาคม 2558 มีเรื่องราวสำคัญ ที่ควรรับทราบหลายเรื่องครับ

เรื่องแรก คือเรื่องของการพิจารณาสรรหาบริษัทผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน ซึ่งนับเป็นปีที่สองหลังจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดนนทบุรีอนุญาตให้สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด
สรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้ โดยในปีบัญชี 2559 นี้ มีบริษัทผู้รับ
ใบอนุญาตสอบบัญชียื่นเรื่องขอรับงานตรวจสอบบัญชีกับสหกรณ์
ออมทรัพย์คุณนที จำกัด จำนวน 3 ราย โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในส่วนขอเสนอจากแต่ละ
บริษัทแล้ว มีมติให้จ้างบริษัท สำนักงานสามลิปสี่ ออดิต จำกัด
ด้วยเหตุผล 3 ประการคือ

- 1). เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลงานที่ละเอียด
และชัดเจน บุคลากรมีความรู้และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
กับสหกรณ์ฯ ได้ดี
- 2). ราคาค่าจ้างต่อปีต่ำกว่าบริษัทอื่นๆ
- 3). ระยะเวลาที่จะเข้าทำการตรวจสอบและจำนวนผู้ตรวจสอบ
มีความเหมาะสม

เรื่องที่สอง ที่กระผมอยากนำเสนอพี่ เพื่อน น้อง ก็คือเรื่อง
กำหนดการรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม คณะกรรมการดำเนินการแต่ละสหกรณ์ฯ มีได้ไม่เกิน 15 คน
(ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ 14 คน) ซึ่งในแต่ละปีกรรมการจะต้อง
ออกครึ่งหนึ่ง (7คน) แล้วก็เลือกตั้งเข้ามาใหม่อีก 7 คน เช่นนี้เรื่อยไป
กรรมการแต่ละคนจะอยู่ในตำแหน่งได้วาระละสองปีแต่ไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน และในส่วนของประธานกรรมการก็จะอยู่ในตำแหน่งได้วาระ
ละสองปีแต่ไม่เกินสองวาระ(4ปี) เช่นกัน ดังนั้น ในปีบัญชี 2558 นี้ ก็จะมี
ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง

เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่มาติดต่อกันครบสองวาระ (4 ปี) ไม่สามารถ
สมัครเข้ารับการเลือกตั้งต่อไปได้ (เว้นวรรค) จำนวน 8 คน คือ
1)นายบัณฑิตย์ กองกุล 2)นายสม จงถาวร 3)นายดนตรี จิตตะวิกุล
4)นายวิชัย ทับคล้าย 5)นายเสมอ ทองดอนอ่อน 6)นายนฤตม แสงเขียนงาม
7)นายชวิน ยุ่นสมาน และ 8)นายวันชัย ศรีเพ็ง

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติดังนี้

- 1). ให้เปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 9-13
พฤศจิกายน 2558
- 2). ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องในวันที่
18 พฤศจิกายน 2558
- 3). ได้กำหนดวันสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 07.00 น.-12.00 น.

ในเรื่องของสถานที่ลงคะแนนสุรหานั้น มีรายละเอียดดังนี้ครับ

เขตเลือกตั้งที่ 1 เลือกตั้งที่ โรงเรียนชลประทานวิทยา ประกอบด้วย
สมาชิกที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา
ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย และอำเภอปากเกร็ด
ทุกสังกัด รวมทั้งข้าราชการบ้านญาติทั้งหมดทุกสังกัด ทั้ง สพป.นบ.เขต 1,
สปป.นบ.เขต 2, สพม.เขต 3 และสถานศึกษาเอกชน และ มทร.

เขตเลือกตั้งที่ 2 เลือกตั้งที่ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประกอบด้วย
สมาชิกที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา
ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย

เรื่องสุดท้ายคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินคดี
กับผู้เกี่ยวข้องกับการนำเงินไปลงทุนนอกขอบวัตถุประสงค์ ขณะนี้
ยังไม่มื่ออะไรคืบหน้าครับ

ในส่วนของการติดตามความเสียหายกรณีโครงการสหกรณ์ครบรอบ
50 ปี (การจัดสรรที่ดินหน้าวัดสโมสร) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ความเสียหายกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปได้ว่าผู้ใด
มีส่วนทำให้สหกรณ์เสียหายในเร็วนี้ครับ

สุดท้ายนี้ ขอบอกกับพี่ เพื่อน น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุ
คุณนที จำกัด ที่เคารพรักทุกท่านว่า ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
จึงอยากให้คุณทุกท่านได้เอาใจใส่ดูแลตัวเองมากๆ นะครับ ไม่ต้องเป็นห่วง
สหกรณ์ เพราะผม คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการทุกคน
จะช่วยดูแลให้เอง

ขอบคุณครับ



NPA and NPL ตอนที่ 2

สวัสดิ์ครับ พี่ ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ สมาชิกทุกคน

เข้ามาเดือนตุลาคมแล้วนะครับ อีกไม่กี่วันก็สิ้นปีทางบัญชี 2558 ของสหกรณ์ฯ ตามที่เราได้ว่าจ้างให้บริษัท สำนักงานสามสิบสี่อดีต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ก็คงจะทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ แล้วครับ จากนั้นก็เป็นกระบวนการทางสหกรณ์ฯที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์แห่งชาติในการจัดทำบัญชีและการเงินให้เรียบร้อย เพื่อนำเสนอขอมติในที่ประชุมใหญ่ประจำปีต่อไป อะไรที่ต้องตั้งค่าเพื่อหนี้ที่สงสัยจะสูญ ก็ต้องเอามาหักออกจากกำไรทั้งหมด ก่อนจัดสรรกำไรสุทธิ (เฉพาะเรื่องแชร์ลอตเตอรี่ ในปีนี้ ต้องตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ 45 ล้านบาท) **นี่ละครับที่ทำให้ผมต้องเขียนเรื่อง NPA และ NPL ขึ้นมา** รวมทั้งผู้กู้ที่ไม่ชำระหนี้ในอดีตและปัจจุบันที่คณะกรรมการกำลังให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อหรือข้อมูลขึ้นมาดูเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบการปล่อยสินเชื่อ

ในฉบับนี้คงมาทำความเข้าใจเรื่อง NPA และ NPL ต่อกันละครับ คราวที่แล้วจบไว้ที่ข้อที่ 4 ฉบับนี้ก็มาต่อกันต่อละครับ

ข้อที่ 5 เราผูกค่าเงินบาทของเราไว้กับดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอย่างเดียว เมื่อค่าของเงินดอลลาร์สูงขึ้นในปี 2538 - 2540 ค่าเงินดอลลาร์พุ่งสูงถึง 38% ค่าเงินบาทของไทยที่ผูกกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็พลอยเพิ่มขึ้นเช่นกัน รัฐบาลปล่อยให้เงินบาทลอยตัวและต่อมาต้องยอมลดค่าเงินบาทลงอย่างมาก ทำให้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและกำลังขยายตัวในเวลานั้น รู้สึกว่า 1 ดอลลาร์แลกเงินบาทไทยได้ถึง 45 บาท จนไม่มีเงินชำระหนี้ต่างประเทศ ต้องไปกู้เงินจาก IMF (International Monetary Fund) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

(กลุ่มประเทศพันธมิตรได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2492 เป็นสมาชิกลำดับที่ 44) และถูกบังคับให้เราต้องดำเนินมาตรการทางการเงินอย่างเข้มงวด ตามเงื่อนไขของสถาบันกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

หากมองในภาพรวม ปัญหา NPL ของไทย เกิดขึ้นจากการที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่มีบรรษัทภิบาลที่ดี ทางฝ่ายลูกหนี้ก็ไม่ค่อยระวังตัวถึงความเสียหายหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย อันรวมถึงการลงทุน (กู้สวัสดิการเพื่อสร้างรายได้เสริม กู้เพื่อการศึกษา) เพื่อการบริโภคทางฝ่ายเจ้าหนี้ ก็ปล่อยสินเชื่อโดยมิได้ประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดรอบคอบและถือพอก่อนหน้า นอกจากนั้นสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ มักไม่ค่อยติดตามและตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ของการคืบหน้าทางธุรกิจของลูกหนี้หรือผู้กู้

กล่าวโดยสรุป หัวใจของการบริหารสินเชื่อขึ้นอยู่กับความสามารถอย่างแท้จริงของลูกหนี้ในการรับภาระหนี้ (ซึ่งเกี่ยวข้องถึงความเป็นไปได้ของโครงการเงินกู้ ผลตอบแทนที่คาด และปัจจัยทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่หลักทรัพย์หรือสิ่งค้ำประกันหรือเส้นสาย) หลายๆ ฝ่ายกลับเมินประเด็นนี้ หากประเด็นนี้ได้รับความสนใจเพียงพอ NPL ในระบบการเงินของไทย คงไม่พุ่งสูงถึงระดับที่กล่าวข้างต้นและเป็นอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้มีการรายงานข่าวว่า หนี้ NPL ในไตรมาสที่ 2 มากกว่าไตรมาสแรก อย่างนี้แหละแสดงแนวโน้มว่า คนไทยจะเป็นหนี้เป็นสินจนล้นพันตัวอย่างที่เคยเขียนเคยบอกไว้แล้ว ได้เคยไปยื่นอ่านรายการนัดของศาล เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ตามที่สถาบันการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ได้ฟ้องบังคับลูกหนี้ให้ชดใช้หนี้เงินกู้ หรือบังคับจำนองให้ชำระหนี้ก็ตีตุรกายการแล้วยาวเหยียดเป็นสิบๆ หน้ากระดาษ เอ 4 ติดเต็มป้ายบอร์ดหน้าศาล คนไปศาลมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ ทนายความ ญาติ ผู้ค้ำประกัน ไปรอจนในห้องพิจารณาคดี ไม่มีที่นั่ง หน้าห้องพิจารณาคดีก็นั่งกันเต็มไปหมด นี่มันอะไรกันหนอน่าห่วงจริงๆ



มุมมอง
และ
ชมรมผู้สูงอายุ

สม จงถาวร 086-787-5557

สวัสดีครับพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ที่เคารพทุกท่าน การบริหารงานของคณะกรรมการชุดที่ 56 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ตามรอบปีบัญชี 2558 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - 31 ตุลาคม 2558) ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ได้กำไรทั้งสิ้นประมาณ 131 ล้านบาทเศษ ซึ่งผลประกอบการโดยรวมของปี 2558 มีกำไรมากกว่าปี 2557 ประมาณ 5 ล้านบาท แต่ด้วยสำนักตรวจบัญชีสหกรณ์ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) ได้กำหนดให้สหกรณ์ฯ ต้องตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากคณะกรรมการชุดก่อน ได้นำเงินไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและสูญเสียชีวิตไป 452 ล้านบาท จึงเป็นผลให้ปีนี้สหกรณ์ฯ ต้องตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเป็นเงินถึง 45.29 ล้านบาท และยังให้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากการที่เอาเงินไปฝากไว้ที่สหกรณ์เครดิต ยูเนียนคลองจันอีก 2.05 ล้านบาท พร้อมให้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ NPL อีก 2.75 ล้านบาท และอื่นๆ อีกรวมเป็น 58 ล้านบาท จึงเป็นผลให้กำไรสุทธิเหลือประมาณ 117 ล้านบาท และกำไรที่เหลือดังกล่าวจะต้องนำไปจัดสรรในส่วนต่างๆ ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ข้อ 72 ดังนี้

1. เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
2. บำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
3. จัดเป็นเงินปันผลให้สมาชิก
4. จัดเป็นเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิก
5. จัดเป็นเงินโบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่
6. จัดเป็นทุนสาธารณะประโยชน์
7. จัดเป็นทุนระดับอัตราเงินปันผล

จะเห็นได้ว่าเงินกำไรสุทธิทั้งหมดต้องถูกแบ่งปันส่วนไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นผลให้สมาชิกได้รับปันผลน้อยลงก็ด้วยสาเหตุที่ต้องตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเกี่ยวกับเรื่องการเงินไปลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ๆนั่นเอง

เรื่องที่สอง เรื่องการประสบอุบัติเหตุ ด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ชุดที่ 56 มีความเห็นว่าสมาชิกทุกท่านควรได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์โดยเสมอกัน จึงได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับสมาชิกทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 - วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งบริษัทประกันจะออกบัตรประจำตัวให้กับสมาชิกทุกท่านนำไปแสดงที่โรงพยาบาลเอกชน โดยไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท หรือเท่าที่จ่ายจริงตามรายชื่อโรงพยาบาลต่อไปนี้

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. โรงพยาบาลสมทเวช | นมบุรี |
| 2. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ | บางใหญ่ |
| 3. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ | ประชาชื่น |
| 4. โรงพยาบาลบางโพ | บางซื่อ |

ส่วนโรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลหรือคลินิกอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัตร เมื่อสมาชิกเข้าไปรักษา สมาชิกต้องจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อน แล้นำใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) พร้อมใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลที่ท่านเข้าไปรักษา ไปขอเบิกเงินค่ารักษาได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ที่ฝ่ายอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ได้ทันที ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการท่านตลอดเวลา หากหลักฐานถูกต้องครบถ้วน จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านได้สำรองจ่ายไปคืนทันที โดยสมาชิกไม่ต้องรอรับเงินโอนเข้าบัญชีแต่อย่างใด

ส่วนการเรียกร้องค่าสินไหมจากการสูญเสียชีวิตระยะยาวหรือทุพพลภาพถาวร และเสียชีวิตให้ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด โดยทันที

เรื่องที่สาม เรื่องการปรับปรุงระบบงานภายในสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ในขณะนี้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ยุคใหม่กับคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ยุคเก่า ร่วมกันเร่งพัฒนาระบบงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาอบรมดูงานด้านต่างๆ พร้อมปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยอีกทั้งกำหนดขอบเขตของงานแต่ละฝ่ายให้ตรงตามกรอบงานเพื่อให้การทำงานได้รวดเร็วถูกต้องมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่ครั้งนี้ น่าจะสนองความต้องการของสมาชิกได้ถูกต้องรวดเร็วทันใจทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งอาจจะจัดหาหุ่นยนต์มาคอยต้อนรับสมาชิกด้วยก็อาจเป็นไปได้ ถ้าปีต่อไปผลประกอบการได้กำไรมากขึ้น

ต่อจากหน้า 6

เรื่องที่สี่ เรื่องการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด ชุดที่ 57 ได้กำหนด ให้เลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 12.00 น. โดยแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต

เขตเลือกตั้งที่ 1 กำหนดสถานที่เลือกตั้งที่ โรงเรียนชลประทานวิทยา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เขตเลือกตั้งที่ 2 กำหนดสถานที่เลือกตั้งที่ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

มีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ 2 ราย
คือ (เลือกได้ 1 ราย) ดังหมายเลขต่อไปนี้

หมายเลขที่ 1 **ดร.ชูชาติ กาญจนธัญชัย**

หมายเลขที่ 2 **นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง**

มีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการ เขต 1 มี 3 ราย
(เลือกได้ 3 ราย) ดังหมายเลขต่อไปนี้

หมายเลขที่ 1 **นายสงบ สนสิน**

หมายเลขที่ 2 **นายธนสาร รมยะพันธ์ุ**

หมายเลขที่ 3 **นายบังเอิญ อิมจิตร**

มีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการ เขต 2 มี 8 ราย
(เลือกได้ 4 ราย) ดังหมายเลขต่อไปนี้

หมายเลขที่ 1 **นายวิทยา น้อยประเทศ**

หมายเลขที่ 2 **นายวิวัฒน์ กองแกน**

หมายเลขที่ 3 **นายโสภณ บัวลอย**

หมายเลขที่ 4 **นายปณต จตุพศ**

หมายเลขที่ 5 **นางนงปภา นิลน้อย**

หมายเลขที่ 6 **นายสุฤทธิ บุญนาค**

หมายเลขที่ 7 **นายสุมน จอสูงเนิน**

หมายเลขที่ 8 **นางพุลมาศ ทับเกร็ด**

เรื่องที่สี่ การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชลประทานวิทยา เป็นต้นไป สมาชิกจะเห็นว่าการเลือกตั้งประธานและกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด ในครั้งนี้ มีสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอตัวสมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสดีของสมาชิกที่จะเลือกสรรคนดีมีประสพการณ์ มีประวัติการรับราชการที่ซื่อสัตย์ สุจริต เข้ามาบริหารงานของ สหกรณ์ฯ ให้มั่นคง มั่งคั่ง โปร่งใส ทันทสมัย ด้วยใจบริการ ดุจญาติกับสมาชิก ขอให้ผู้สมัครและสมาชิกที่มาเลือกตั้งทุกท่าน โชคดีมีความสุขตลอดไป

สวัสดิ์ครับ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือฝ่ายต่าง ๆ

ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 085-336-0303

ฝ่ายการเงิน โทร. 085-336-0404

ฝ่ายข้อมูลและประมวลผล ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบัญชี
โทร. 085-336-0202

ต่อจากหน้า 5

การติดตามหนี้สินประจำเดือน กันยายน 2558

ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง จำนวน 181 ราย ได้รับชำระหนี้ 4,065,648.75 บาท

ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่ จำนวน 162 ราย ได้รับชำระหนี้ 4,922,577.25 บาท

รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระหนี้ 8,988,226.00 บาท

สรุปในการติดตามหนี้สิน พฤศจิกายน 2557 - สิงหาคม 2558 ได้รับ 45,220,834.00 บาท

เดือน กันยายน 2558 ติดตามหนี้ได้ 8,988,226.00 บาท

รวมเป็นเงิน 54,209,060.00 บาท



สวัสดิ์...เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี

ที่เคารพรักทุกท่าน..พบกันในเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นเดือนเริ่มต้นของปีงบประมาณตามระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด และในช่วงนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการจัดจ้าง บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีของสหกรณ์ฯ ที่ผ่านมา ได้แก่งบดุลบัญชี งบกำไรขาดทุน เพื่อจัดทำรายงานประจำปีของสหกรณ์ และเตรียมดำเนินการในการสรรหาเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด ที่ได้กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกเป็นประธานฯ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ โดยให้อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ในปีนี้จะมีการสรรหาเลือกตั้ง ตำแหน่งประธานฯ และคณะกรรมการดำเนินการ อีก 7 คน แบ่งเป็นเขต 1 จำนวน 3 คน และเขต 2 จำนวน 4 คน ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2558 และประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานฯ และกรรมการดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 และสมาชิกจะได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งประธานฯ และคณะกรรมการดำเนินการ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 - 12.00 น. เขตเลือกตั้งที่ 1 คือสมาชิก ในอำเภอเมืองฯ อำเภอบางกรวย รวมทั้งสมาชิกข้าราชการบำนาญทั้งหมด ไปเลือกตั้งที่โรงเรียนชลประทานวิทยา ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยสมาชิก ในอำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่

อำเภอไทรน้อย ไปเลือกตั้งที่โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ยกเว้นสมาชิกในอำเภอปากเกร็ด ให้เลือกตั้งที่โรงเรียนชลประทานวิทยานะครับ ต่อจากนั้นก็จะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดยผู้แทนสมาชิกในเวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม โรงเรียนชลประทานวิทยา ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับทราบรายงานผลการดำเนินการของสหกรณ์ฯ การรายงานผลการสรรหาเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 รวมทั้งการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ของสหกรณ์ฯ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุมเป็นต้น

ในเรื่องของการจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกฯ ทุกคนนั้น ประธานฯ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ทุกคน ก็อยากทำให้สมาชิกทุกคนได้รับเงินปันผลตามที่สมาชิกต้องการคืออย่างน้อย ร้อยละ 6 เท่าที่เคยได้รับมา แต่ปัญหาที่ทำให้เพื่อนสมาชิกต้องได้รับเงินปันผลน้อยกว่าจำนวนเงินที่ควรจะได้รับ ก็เนื่องมาจากสหกรณ์ต้องตัดเงินจากยอดกำไรที่เป็นจริง ไปตั้งเป็นค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมแล้วประมาณ **13.59 ล้านบาท** ปัญหาที่สร้างความเสียหายมากที่สุดและทำให้สมาชิกได้รับเงินปันผลน้อยคือ การเป็นหนี้คู่สัญญาการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีมูลค่าความเสียหาย ถึง **452,851,625.00 บาท** ซึ่งต้องตั้งค่าเพื่อหนี้สูญ เป็นเวลา 10 ปี ถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ สมาชิกก็จะได้รับเงินปันผลมากตามสัดส่วนของกำไรสุทธิของสหกรณ์ฯ คืออย่างน้อยร้อยละ 10 อย่างแน่นอน ปัญหาต่อมา คือปัญหานี้สงสัยจะสูญจากการกู้เงินของสมาชิกบางส่วนที่ไม่สามารถส่งคืนเงินกู้ได้ และเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา อีกประมาณ **5 ล้านบาท** อย่างไม่เคยแจ้งให้ทราบไปแล้ว ซึ่งปัญหาที่เกิดจากสมาชิกที่กู้เงินแล้วไม่ส่งคืนเงินกู้ มีอยู่ประมาณ 5 % ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดซึ่งทางสหกรณ์ฯ ก็ได้มีการดำเนินการติดตามให้สมาชิก



ข่าว จาก สมาคมทนายปณิกิจ

สม.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
 สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ=02-496=1252
 นครี จิตตะวิกุล 086-785-5382

สวัสดิ์ครับท่านสมาชิกสมาคมนักกฎหมายสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครุณหบุรี ทุกท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเกี่ยวกับสมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกออมทรัพย์ครุณหบุรี จำกัด แต่ท่านยังสามารถเป็นสมาชิกของสมาคมนักกฎหมายต่อไปได้ ครับ

ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมต่างๆ ดังนี้

1. ข่าวจาก สสอค. (ครูไทย) สมาชิก สสอค. ท่านใดที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2558 กรุณาให้ท่านติดต่อสอบถามเป็นรายบุคคล

ยอดชำระเงินปี 2559 เป็นเงินจำนวน 4,840 บาท ชำระเงินได้ภายในเดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 เท่านั้น

2. ข่าวจาก สส.ชสอ. (ชุมนุมแห่งประเทศไทย) สมาชิก สส.ชสอ. ท่านใดที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2558 กรุณาให้ท่านติดต่อสอบถามเป็นรายบุคคล

ยอดชำระเงินปี 2559 เป็นเงินจำนวน 4,820 บาท ชำระเงินได้ภายในธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 เท่านั้น

สมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ. ที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2558 ถ้าเสียชีวิตระหว่างนี้ ทางสมาคมจะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพในทุกรณี

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงาน หอingsสมาคมสมาคมนักกฎหมายสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครุณหบุรี ชั้นล่างลานจอดรถ โทร. 02-969-8841

เอกสารประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ สมาคมนักกฎหมายสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครุณหบุรี

เอกสารผู้เสียชีวิต

- บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ทะเบียนบ้านฉบับจริงที่ประทับตราคำว่า “ตาย” พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ใบมรณะบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ทะเบียนสมรสฉบับจริง พร้อมสำเนา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
- ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุลฉบับจริง พร้อมสำเนา (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารผู้รับผลประโยชน์

- บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ทะเบียนสมรสฉบับจริง พร้อมสำเนา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
- ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุลฉบับจริง พร้อมสำเนา (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ฉบับ

***** (กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)*****

หมายเหตุ

- กรณีสมาชิก สม.นบ. ที่มียอดค้างชำระ สมาคมจะเรียกชำระในวันรับเงินสงเคราะห์ (เช็ค)
- ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ และผู้จัดการศพ ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง
- เอกสารต้องครบถ้วน ถึงจะนำเข้าไปประชุมอนุมัติได้ และรอการติดต่อกลับจากสมาคมฯ

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือน จำนวน 2 ราย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	กองทุน 10 ล้าน	50 ปี สหกรณ์ฯ	สม.นบ.	สส.อค.	สส.ชสอ.
1	นางสุภัทรา ท้วมสภณ์	56 ปี	มะเร็งปอด	สมทบ	สมทบ	268,917	-	-
2	นายมะโน บำรุงรส	56 ปี	หัวใจล้มเหลวจากโรคเบาหวาน	30,000	130,000	265,421	-	-

ต่อจากหน้า 8

ได้มีการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการดำเนินการตามกฎหมายในส่วนของสมาชิกที่ใจไม่ยอมชำระหนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ฯ และรักษาผลประโยชน์แก่สมาชิกส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสมาชิกชั้นดีของสหกรณ์ฯ ก็ขอให้สมาชิกอดทนอีกหน่อย ปัญหาคู่สัญญาการซื้อขาย สลากกินแบ่งรัฐบาลอีก 6 ปีก็ครบกำหนด ต่อไปไม่ต้องตั้งค่าเพื่อหนี้สูญ ส่วนเรื่องสมาชิกไม่ชำระหนี้เงินกู้ เราได้ดำเนินการออกระเบียบป้องกันความเสี่ยงไว้แล้ว ต่อไปคงลดน้อยลงตามลำดับ

ส่วนเรื่องการให้บริการเงินกู้แก่เพื่อนสมาชิกนั้น สหกรณ์ฯ เรามีความพร้อมให้บริการอยู่เสมอ และสามารถให้บริการเงินกู้ได้ทุกประเภทตามความต้องการของเพื่อนสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือนไม่มีติดขัดนะครับ

และในช่วงนี้มีโครงการส่งเสริมการออมให้กับเพื่อนสมาชิกที่มีเงินสดอยู่ในมือ และยังไม่ได้ลงทุนอะไร ท่านสามารถฝากเงินกับ สหกรณ์ฯ ของเราได้ ตามโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง โครงการ 6 เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และดำเนินการไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยมีการคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เมื่อฝากครบ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ถ้าสนใจก็ขอเรียนเชิญที่สหกรณ์ฯ นะครับ

สุดท้ายนี้ ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านจงประสบแต่โชคดี มีเงินใช้ สุขกาย สุขใจ ตลอดไป และอย่าลืมไปใช้สิทธิ สรรหาเลือกตั้งประธานกรรมการฯ และกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ ชุดที่ 57 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 - 12.00 น. ในหน่วยเลือกตั้งที่ท่านสมาชิก มีชื่ออยู่ ซึ่งแจ้งให้ทราบต่อไป

สวัสดิ์ครับ

ต่อจากหน้า 3

4,840 บาท ซึ่งขณะนี้สมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 274,297 คน และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) มีกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้สงเคราะห์ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559 เป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจำนวน 4,820 บาท ซึ่งขณะนี้สมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 225,615 คน ซึ่งหากสมาชิก

สมาคมดังกล่าวเสียชีวิต ทายาทที่ระบุไว้ในใบสมัครจะได้รับเงินสงเคราะห์จากทั้ง 2 สมาคม เป็นเงินสมาคมละประมาณ 600,000 บาท เป็นสิทธิประโยชน์ของท่านสมาชิกครับ โปรดระมัดระวังอย่าชำระเกินกำหนดระยะเวลา นะครับ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ





สวัสดิ์ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุชนทบุรี

ทุกท่านครับ วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีงบประมาณใหม่ หลังจากทางสหกรณ์ปิดบัญชีเมื่อสิ้นเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ มีผลประกอบการ (กำไร) ก็น่าจะทราบแล้ว และจะมีการปันผล-เฉลี่ยคืน หลังการประชุมสามัญและเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินงานในส่วนที่ครบวาระในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ต่อไป สำหรับฉบับนี้มีคำถามที่ท่านสมาชิกสอบถามกันเข้ามาขอตอบดังนี้ครับ

1 ถาม

ทำประกันอุบัติเหตุให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ปีนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทและการเคลมประกันอย่างไรบ้าง

ตอบ

ในปีนี้สหกรณ์ฯ ได้ทำประกันอุบัติเหตุให้ท่านสมาชิกกับบริษัทสยามชีวิต ประกันภัย ทุนประกันกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ประทุษร้ายและถูกฆาตกรรมรายละเอียดรวมทั้งการสูญเสียอวัยวะ เช่น คางคก มือตั้งแต่ข้อมือ และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ต่อปี) โดยมีโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการสามารถใช้บริการโดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล เช่น

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์/ประชาชื่น โรงพยาบาลนนทเวช และโรงพยาบาลบางโพ แต่ถ้าท่านรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ร่วมโครงการต้องสำรองจ่ายเงินก่อนหลังจากนั้น ให้ท่านนำหลักฐาน ใบเสร็จจริง ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ นำมาเบิกที่สำนักงานสหกรณ์ฯ กับเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลเรื่องนี้ได้เลยครับ

2 ถาม

ข้าพเจ้าเพิ่งเกษียณราชการในปี นี้ สามารถกู้เงินโครงการสหกรณ์ฯ ขึ้นใจปีนี้ได้หรือไม่

ตอบ

การกู้เงินสหกรณ์ฯ ขึ้นใจ เป็นโครงการที่ต้องการให้ผู้เกษียณราชการได้กู้เงินที่ท่านจะได้จากสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ หลังสมาชิกเสียชีวิตไปใช้ในการดำรงชีวิต หลังเกษียณโดยให้กู้ได้ 10 ครั้ง ครั้งละ 10,000 บาท (ปีละ 1 ครั้ง) โดยไม่ต้องส่งคืน แต่ทางสหกรณ์ฯ จะหักคอกเบี้ยครั้งเดียวต่อการกู้ 1 ครั้ง เป็นเงิน 600 บาท (ผู้กู้ได้รับเงิน 9,400 บาท) ดังนั้นท่านเกษียณปีนี้ท่านจึงสามารถกู้ได้ตามระเบียบ ครับ หวังว่าท่านสมาชิกที่ต้องการใช้สิทธินี้ จะได้รับทราบตรงกัน หากท่านมีข้อปัญหาใดๆ สามารถสอบถามทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรข้างต้น ยินดีให้ข้อมูลกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ฉัตรชัย ธรรมนครบุรี
โทร. 089-461-5373



นายบัณฑิตย์ กอังกูล ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

นำคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิก
ไปทอดกฐินสามัคคีฉลองครบรอบ ๕๕ ปี สหกรณ์ฯ
ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดศิริมิ่งมงคล
อ.ท่าลี่ จ.เลย ยอดเงินรายได้จากสหกรณ์ฯ จำนวน
๕๘๔,๗๘๔.๑๔ บาท ครอบครัวกอังกูล จำนวน ๖๔๕,๙๙๕ บาท
คณะญาติโยม จำนวน ๑๗๐,๖๖๐ บาท รวมยอด จำนวน
๑,๔๑๔,๐๓๙.๑๔ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
สามสิบเก้าบาทสิบสี่สตางค์) อนุโมทนาสาธุครับ และ
ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัดทุกท่าน
ได้รับส่วนบุญกุศลนี้กันทั่วหน้าทุกๆ คน ทุกท่านครับ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
ชุดที่ 56 ปี 2558

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด	
บรรณาธิการ	นายบัณฑิตย์ กอังกูล, นายมานัส บรรจงใหม่	
กองบรรณาธิการ	นายปัญญา	เนืองฤทธิ์
	นายสม	จงถาวร
	นายเสมอ	ทองดอนอ่อน
	นายอภิวัฒน์	จอนแจ้
	นายวันชัย	ศรีเพ็ง
	นายตนตรี	จิตตะวิกุล
	นายจรัส	ตันติพิบูลย์
	นายวิทยา	ถาวรกันต์
	นายวิชัย	ทับคล้าย
	ดร.ฉัตรชัย	ธรรมนครบุรี
	นายวารณสูตร	พันธุ์มะเกี๋ยบติ
	นายอาทิตย์	บัวทอง

ชุดที่ 56 ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
www.ntbcoop.com
e-mail: ntbcoop@hotmail.co.th

สหกรณ์คุณนที
มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย ให้บริการ

นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ถ.รัตนวิเศษ ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com